



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควส, ผู้จัดการ, nationweekend, thailandplus, mcot)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนาประชาชนจำนวนมากเดินทางไปทำบุญ บางแห่งเกิดความแออัดเสี่ยงแพร่กระจายโรคโควิด 19 จึงขอความร่วมมือวัด ศาสนสถานทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการของกรมการศาสนา ก.วัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสร.อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มาทำบุญ ขอให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เลี่ยงการหยิบจับของที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาสนสถานเรื่องการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด เมื่อกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาไท, kapook, thaipbs, mcot, thebangkokinsight

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีศบค.มีมติให้ชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยได้ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศตามนโยบายเมดิคัลฮับ ยืนยันว่า ตลอดเวลาระยะการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยและผู้ติดตามไม่สามารถออกนอกสถานที่กักกันได้ จนกว่าจะมั่นใจกว่าปลอดภัยโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-กรมอนามัย แนะนำการใช้เฟซชิลด์ 1.ไม่ใช้เฟซชิลด์ร่วมกับผู้อื่น และไม่นำมาใช้ซ้ำในกรณีที่มีบุคคลไอ จาม ใส่เฟซชิลด์ หรือสกปรกมาก 2.ทำความสะอาด โดยนำผ้าสะอาดชุบน้ำยาทำความสะอาด หรือแผ่นเช็ดทำความสะอาด ค่อยๆ เช็ดจากด้านในของเฟซชิลด์ แล้วเช็ดด้านนอก 3.การฆ่าเชื้อ ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาว หรือสารที่มีส่วนประกอบคลอรีน 0.1% 4.เช็ดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด และ 5.ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งสนิทหรือเป่าลมร้อนให้แห้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษา รมช.สร. กล่าวว่า โครงการวิจัยฮีโรโควิด 19 เพื่อศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายจากโรคโควิด 19 เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และหน่วยไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยจาก สวรส. 3 ล้านบาท โดยเชิญชวนบุคคลที่เคยได้รับการตรวจยืนยันว่าติดโรคโควิด 19 และหายแล้ว ซึ่งอาจจะได้รับการเหยียดไม่ให้อยู่ร่วมชุมชนเดียวกัน หมายกย่องให้เป็นฮีโรโควิด

### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, ntiontv, workpointnews, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์วันที่ 5 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รักษาหายเพิ่ม 5 ราย กลับบ้านแล้ว 3,071 ราย ยังรักษาตัวในรพ. 61 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,190 ราย โดยผู้ติดเชื้อใหม่เดินทางกลับมาจากอินเดีย 1 ราย คูเวต 2 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย ไม่มีรายงานติดเชื้อในประเทศ 41 วันติดต่อกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ช่วงเปิดเทอมที่น่ากังวลใจสำหรับเด็กโดยเฉพาะวัยอนุบาล คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่รุนแรงถึงต้องปิดโรงเรียน คือ โรคมือเท้าปาก พบว่า ปี 2563 ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่ 25 เกิดการป่วยน้อยกว่า 500 ราย ขณะที่ปี 2562 อัตรารายป่วยช่วงแรกเกือบพันราย และเพิ่มสูงสุดในช่วงกลางปีมากกว่า 4 พันราย การที่อัตราการเกิดโรคต่ำมากในปีนี้อาจเกิดจากการเปิดเทอมช้า หรือยังไม่มี การแพร่ระบาด หรือมีการใส่หน้ากากตลอดเวลา นอกจากนี้ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบก็พบการติดเชื้อน้อยมาก เป็นประโยชน์ของการใส่ หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ผ่ากพ่อแม่ดูแลบุตรหลานหากไปโรงเรียนและฝึกให้เคยชินกับการใส่หน้ากาก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)

-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประกาศให้ผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าสเปนได้ ตั้งแต่ 00.00 น. วันที่ 4 ก.ค. ถึง 24.00 น. วันที่ 31 ก.ค. 2563 ทั้งทางอากาศและทางน้ำ โดยต้องเตรียมตัวก่อนเดินทาง ดังนี้ 1.กรอกข้อมูลด้านสุขภาพผ่านเว็บไซต์ก.สาธารณสุขสเปน ก่อนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง 2.ได้รับ QR Code สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถึงสนามบินหรือท่าเรือ 3.เมื่อถึงสนามบินหรือท่าเรือจะได้รับการสแกนอุณหภูมิ 4.สเปนบังคับใช้หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ควรเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอกับจำนวนวันเดินทาง โดยบนเครื่องบินต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถใช้หน้ากากผ้าได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด

## ประเด็นข่าว

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เผยว่า ผบ.ตร.ขานรับนโยบายอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยตามการผ่อนปรนของ ศบค. เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศ โดยสทม.พร้อมหน่วยร่วมปฏิบัติทุกภาคส่วนยังคงมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองและกักกันคนไทย หรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ ตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดโดยเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายวรารุช ศิลปอาษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจสอบติดตามการเปิดอุทยานแห่งชาติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ฝากควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว ใช้แอปพลิเคชัน QueQ ในการจอง

## ประเด็นผลกระทบ

## 1.ชาวการ์ดำบินเข้ามารักษาตัวในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, mcot, แนวหน้า, ไทยโพสต์)

-มีรายงานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินกาทาร์แอร์เวย์นำชาวกาตาร์ 1 คน เข้าประเทศไทย เพื่อมารักษาโรคประจำตัวที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ใน กทม. ซึ่งเป็น 1 ใน 57 รพ. ที่แจ้งความประสงค์เป็น Alternative Hospital Quarantine ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ยืนยันผู้ป่วยดังกล่าวไม่ได้เข้ามารักษาโรคโควิด 19 ตรวจโรคจากต้นทางไม่พบเชื้อ และแม้มารักษาตัวไม่กี่วันก็ต้องอยู่ในรพ.อย่างน้อย 14 วัน หลังจากนั้นจะมีการตรวจหาข้อมูลผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาและนำข้อมูลมาเปิดเผยเพื่อสร้างความสบายใจให้ประชาชน

## 2.การอนุญาตให้จัดขบวน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายวิบูลย์ จำปาเงิน ผอ.สำนักคณะกรรมการกฬามวย กกท. กล่าวว่า จากการติดตามศึกจ้าวมวยไทย ที่สนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อย เมื่อ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการปฏิบัติตามคู่มือของก.การท่องเที่ยวฯ อย่างเข้มงวด แต่มีข้อวิตกกังวล อาทิ พี่เลี้ยงนักมวยที่เชียร์ในมุมของตัวเองไม่ใส่หน้ากากอนามัย มีการตะโกน ส่วนกรรมการบนเวทีอาจไม่สะดวกเพราะใส่เฟซชิลด์ ซึ่งกรรมการแพทย์แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย แต่ผู้ตัดสินเกรงว่านักมวยอาจไม่ได้ยินคำสั่งให้ชกหรือหยุด แต่ภาพรวมเชื่อว่าน่าจะปลอดภัยพอสมควร ทั้งนี้ นักมวยที่ขึ้นชกในรายการต่าง ๆ เสร็จสิ้นจะต้องตรวจเชื้อโควิด 19 เพื่อยืนยันอีกรอบ โดยสนามมวยดังที่จัดการแข่งขันแบบปิดควรแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกฬามวยล่วงหน้า เพื่อส่งเจ้าหน้าที่รวมถึงทีมแพทย์ไปสังเกตการณ์ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งระงับ รวมถึงยึดใบอนุญาตได้ทันที ส่วนเวทีมวยภูธรยังไม่ควรจัดแข่งขัน เพราะเป็นการแข่งขันแบบปิดไม่ได้มีการถ่ายถอดสด สำหรับผู้ที่ไปรวมตัวเล่นพนันมวยผ่านการถ่ายทอดสดอาจเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด 19 และผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., แนวหน้า, mcot, tnntnailand, businesstoday)

-อินเดียป่วยเพิ่ม 24,850 ราย เสียชีวิต 613 ราย อยู่อันดับ 4 ของโลก สภาศุนย์วิจัยด้านการแพทย์ของอินเดียเตรียมเปิดตัววัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 ส.ค.นี้

-เม็กซิโก จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 523 ราย รวม 30,366 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,914 ราย รวม 252,165 ราย ผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของโลก

-บราซิล ชาวเมืองเซาเปาลูชุมนุมประท้วงต่อต้าน ประธานาธิบดีจาอีร์ โบลโซนาโร เนื่องจากไม่พอใจนโยบายรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการใช้ความรุนแรงของตำรวจ โดยมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ครู-อาจารย์ นักกฎหมาย และนักศึกษาเข้าร่วม

-อังกฤษ ทุ้มงบ 300 ล้านบาท ศึกษาผลกระทบระยะยาวผู้ป่วยโควิด 19 ด้านสภาพตำราวจอังกฤษระบุ คนมารักษาระยะห่างไม่ได้ หลังคลายล็อกดาวนให้ผับกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง

-ออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรียยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 74 ราย ทำให้ต้องมีคำสั่งล็อกดาวนอาคารเคหะ 9 แห่ง ที่มีประชาชนอาศัย 3,000 คน ขณะที่นายโทนี บาร์โทน ประธานสภาการแพทย์ออสเตรเลียเรียกร้องให้รัฐหยุดมาตรการผ่อนคลายเป็นการชั่วคราวก่อนจะสายเกินไป

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 61 ราย และเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่พบนอกพื้นที่กรุงโซล โดย 43 รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ อีก 18 รายเป็นนักท่องเที่ยวกลับจากต่างประเทศ

-จีน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 83,553 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 4,634 ราย

-กัมพูชา เลื่อนจัดประชุม "อาเซียน" ไปเป็นกลางปี 2564

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 11.4 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 5.33 แสนราย รักษาหายกว่า 6.25 ล้านราย ประเทศที่ยังมีการแพร่ระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ ติดเชื้อมากกว่า 2.9 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 1.32 แสนราย บราซิล ติดเชื้อมากกว่า 1.57 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 6.4 หมื่นราย รัสเซีย ติดเชื้อมากกว่า 6.81 แสนราย เสียชีวิต 10,161 ราย และอินเดีย ติดเชื้อ 6.75 แสนราย เสียชีวิต 19,303 ราย

## ทุจริตฯ บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด)

-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย และอดีตรองปลัด สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับกรณีการทุจริตเงินกองทุนบัตรทองของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ว่า ส.ส ฝ่ายค้านอภิปรายในสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ตอบในสภาทันทีโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ สปสช. แสดงว่าเจ้าหน้าที่รู้มาก่อนแต่อาจไม่รายงานบอร์ดหรือประธานบอร์ด ซึ่งถือว่าแปลกมาก ทั้งนี้ ได้พยายามหาข้อมูลจากแหล่งข่าว

### ประเด็นข่าว

และรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเอกสารของ สปสช. พบว่าเจ้าหน้าที่ของสปสช.เขต 13 กทม. พบความผิดปกติตั้งแต่ส.ค. 2562 และคงรายงานตามลำดับชั้น จนถึงผู้บริหาร สปสช. และอนุกรรมการพิจารณาหักค่าใช้จ่ายฯ พิจารณาแล้วมีมติเมื่อเม.ย. 2563 ซึ่งมีข้อสังเกตว่าใช้เวลา 8-9 เดือน และจากการพูดคุยกับแหล่งข่าว พบว่าอาจมีมากกว่านั้นแต่เสนอเพียง 18 แห่งเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดู และเรื่องนี้ควรต้องดำเนินการแจ้งความตามคดีอาญา แต่ผ่านมาแล้ว 3 เดือนยังไม่แจ้งความ ขอเตือนว่าระวังจะโดน ม.157

### โรคไข้วัดช้อยยุกลาย

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, thailandplus, tnntnailand)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ปี 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้วัดช้อยยุกลายแล้ว 3,258 ราย จาก 56 จังหวัด ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราผู้ป่วยสูงที่สุด และสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่ในบุรีรัมย์และลำปาง คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้วัดช้อยยุกลายเพิ่มขึ้นจากการที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ แนะนำสถานพยาบาลที่แม่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงคัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ปวดข้อ มีผื่น หรือมีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่เกล็ดเลือดอยู่ในระดับปกติ เมื่อพบผู้ป่วยมีอาการสงสัยให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว สำหรับประชาชน ให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันไม่ให้ถูกกัด

### ภาวะโลหิตจาง

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะโลหิตจาง เป็นภาวะร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ หรือปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ ทำให้ความสามารถในการนำออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพลดลง สาเหตุที่พบได้บ่อยมาจากการขาดสารอาหาร เช่น ขาดธาตุเหล็ก หรือโลหิตจางที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย หรืออาจเกิดจากการสูญเสียเลือดเรื้อรัง ควรรับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมตามสาเหตุ

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การป้องกันภาวะโลหิตจาง ได้แก่ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะโปรตีนและอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ไข่ ตับ ไต เนื้อสัตว์ เมล็ดธัญพืช ละเว้นการรับประทานยาที่ขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็ก เช่น ชา กาแฟ โอลี๊นท์ เป็นต้น ไม่ควรรับประทานยาชุดแก้ปวดเมื่อย แก้อักเสบ ยาหม้อ ยาลูกกลอน หากมีอาการปวดเสียด แน่นท้อง ขับถ่ายอุจจาระผิดปกติ ถ่ายดำหรือมีเลือดปนเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาออกเรื้อรัง จำเลือดออกตามตัว ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

### 8 สมุนไพรถวายเป็นสังฆทาน

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์ js100

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำสมุนไพรถวายเป็นสังฆทาน แก้อาการเจ็บป่วยพื้นฐานของพระสงฆ์ ได้แก่ 1.ยาฟ้าทะลายโจร แก้ไข้ ป้องกันหวัด บรรเทาอาการท้องเสีย 2.ยาอมมะแว้ง ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ 3.ยาขมิ้นชัน ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด 4.น้ำมันโพล/ยาหม่องโพล บรรเทาอาการปวดเมื่อย 5.ยาหอม แก้อาการวิงเวียน แก้กลิ้นไส้อาเจียน 6.คาลาไมน์ แก้อาการคัน 7.ยาตมสมุนไพร บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ทำให้สดชื่น ผ่อนคลาย และ 8.ตะไคร้หอม ป้องกันยุง

### ลิ้นจากกรใส่หน้ากาก

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เปิดเผยว่า ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา พบอุบัติการณ์การเกิดสิ่วอักเสบและสิ่วอุดตันเพิ่มมากขึ้นจากการใส่หน้ากาก โดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้มและบริเวณคาง ซึ่งเกิดจากการเสียดสี รวมถึงความอับชื้นจากการสวมใส่หน้ากากนาน ๆ วิธีแก้ ได้แก่ 1.อย่าปล่อยให้หน้ากากอับมากเกินไป เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่มีคนให้ถอดหน้ากากออก 2.อย่าขยับหน้ากากหรือสัมผัสใบหน้าบ่อยจนเกินไป เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันโรคลดลง และทำให้เกิดการเสียดสี และ 3.เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบเช็ดหน้า อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

### คัดค้านประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่ผู้ป่วยโรคไต

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายธนพล ดอกแก้ว นายกสภมคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกประเภท (Healthy forum) คัดค้านการออกประกาศแพทยสภาเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วย ซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 เนื่องจากเห็นว่า แพทยสภาไม่มีอำนาจในการออกระเบียบข้อบังคับหน้าที่ของผู้ป่วย ควรเป็นหน้าที่ของสธ. ดังนั้นประกาศดังกล่าวจึงขัดต่อกฎหมายของแพทยสภา นอกจากนี้ หากพิจารณาหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยทั้ง 10 ข้อ ที่แพทยสภาระบุไว้ จะเห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างแพทย์และผู้ป่วย และทัศนคติของแพทยสภาที่มองผู้ป่วยเป็นลบว่าไม่สนใจปัญหาสุขภาพของตนเอง ทั้ง ๆ ที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนหลากหลาย หากจะออกระเบียบข้อบังคับกับผู้ป่วย ควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง และต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาดีทางการแพทย์

### ก่อเหตุอนาจารใน รพ.

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-พยาบาลสาวรายหนึ่ง เผยแพร่เหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นกลางรพ.ใน จ.ขอนแก่น โดยมีชายใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวบุกกลางพยาบาลสาวจากห้องทำงานกลางดึก พยายามทำอนาจารและขืนใจ แต่ญาติผู้ป่วยมาช่วยเหลือไว้ได้

## ประเด็นข่าว

**ข่าวบิดเบือนใช้นิวคลูจุมุกแก้ปวดศีรษะ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, ผู้จัดการ

-ตามที่ได้มีข่าวในสื่อออนไลน์เรื่องใช้นิวคลูจุมุกข้างขวาแก้อาการปวดศีรษะ และอุดรูจุมุกข้างซ้ายแก้อาการอ่อนเพลีย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันประสาทวิทยา พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน

**ข่าวปลอมยาพาราเซตามอลปนเปื้อนไวรัสแมคซูโป**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand, ผู้จัดการ

-ตามที่มีข้อความเรื่องยาพาราเซตามอลมีส่วนผสมของไวรัสแมคซูโป ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยาพาราเซตามอลที่มีส่วนผสมของไวรัสแมคซูโปเป็นยาที่ผลิตจากต่างประเทศ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและวางขายในประเทศไทย และไวรัสแมคซูโปไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้งได้ ผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามปกติ เพราะใช้มาตรฐาน GMP ในการควบคุมคุณภาพและมีการกำกับดูแลทั้งก่อนออกสู่ตลาด และหลังออกสู่ตลาด หากพบว่ายาใดมีการปนเปื้อนของสารอันตราย อย.จะเรียกเก็บยาคืนและแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว

**ข่าวปลอมรักษามะเร็งด้วยว่านสบู่เลือด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย กรณีมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยหัวใต้ดินของว่านสบู่เลือดดองเหล้า ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการ พบว่า หัวใต้ดินของสบู่เลือดไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

